



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>สธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สธ.นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี โดยมี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สธ. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 2,968,012 บาท และมอบตุ๊กตาหาลวง 5 ชุด ให้แก่วัดบางกระเบา 1 ชุด โรงเรียนอีก 4 แห่ง พร้อมบริจาคแห้งละ 10,000 บาท</p>
matichon.co.th	<p><b>ผู้บริหาร สธ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่</b></p> <p>-เสนอข่าว ในแวดวงสาธารณสุขมีการแชร์ภาพการตรวจเยี่ยมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. โดยนพ.ปิยะสกลได้ลงพื้นที่เป็นครั้งที่ 8 โดยไม่แจ้งให้ผอ.รพ.หรือ นพ.สจ.ในพื้นที่ให้ทราบ คราวนี้ตรวจเยี่ยม 3 แห่ง คือ รพ.สต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 2.รพ.มหาราช นครราชสีมา 3.รพ.สต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ติดตามลงพื้นที่ ระบุว่า การลงพื้นที่ทำให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่บางแห่งไม่รู้จัก บางแห่งคุ้นหน้า บางแห่งดีใจ</p> <p>ด้าน นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การทำงานของ รพ.สต. ทั้งสองแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะแห่งหลังเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี สามารถเรียนรู้ การดูแลสุขภาพและให้การรักษาประชาชนในเบื้องต้นเป็นอย่างดี ส่วนรพ.มหาราชนครราชสีมา ซึ่งได้รับคะแนนจากประชาชนให้เทียบเท่ากับรพ.รามาริบัติ แต่ถูกอาจารย์บางท่านตำหนิเรื่องความแออัด ซึ่งเป็นความจริงโดยเฉพาะใน ส่วนของผู้ป่วยอายุรกรรม ได้คุยกับผอ.และทีมงานเพื่อปรับการดำเนินงานหลายด้าน พร้อมทั้งให้กำลังใจ เชื่อว่าผอ.ใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ป่วยอายุรกรรมได้ภายใน 6 เดือน</p> <p>ในส่วนของ นพ.สุขุม ปลัด สธ. มีผู้โพสต์ภาพการลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยเฉพาะติดตามความคืบหน้าเรื่อง บ้านพัก และดูมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ รวมทั้งดูสภาพรพ.พยาบาลให้ได้รที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย ทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่</p>
nationweekend.com bangkokbiznews.com	<p><b>ตรวจเยี่ยมสอน.โคกสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนานวมินทรราชินี ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พบผลงานเด่น คือ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อด้วยวิธีพุทธวิธี ไทย โดยคัดกรองความเสี่ยงของไตจากผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 534 คน และให้การดูแลภาวะไตเสื่อมตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาภาวะไตเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้น ป้องกันการเข้าสู่ระยะไตวายเรื้อรัง และยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จัดหางานให้ผู้พิการที่ต้องการทำงาน 6 คน รวมทั้งร่วมกับบอสม.และประชาชนในการจัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษในบริเวณบ้าน ชุมชน และพื้นที่ว่างของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจำหน่ายให้รพ.ในพื้นที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย หรือจำหน่ายให้ผู้มารับบริการที่รพ. เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย ปลอดภัย และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน</p>
MGR Online	<p><b>กัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีข้อกังวลการแปรรูปหรือ การให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในการผลิตยาจากกัญชา ว่า ไทยไม่จำเป็นต้องให้ต่างชาติมาเป็นหุ้นส่วน เชื่อว่านักวิชาการไทยเก่งและมั่นใจว่าทำได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โพสต์ทูเดย์ mgronline.com springnews.co.th</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต สว.กรุงเทพฯ กล่าวว่า การยกเลิกกัญชาออกจากพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ การย้ายกัญชาจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เป็นประเภทที่ 2 ไม่ได้แก้ปัญหายาหรือไม่ใช่การปฏิรูป ต้องจับตาดูว่า จะเป็นการปลดล็อก เพื่อประโยชน์ของประชาชน หรือเพื่อให้กลุ่มทุนบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาผูกขาด</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.บึงกาฬ เข้าควบคุมตัว นายรังสรรค์ วิเศษลินทอง อายุ 31 ปี หลังสืบทราบว่าเป็นเจ้าของใบอนุญาตชื่อ SamunphirSpp.law 168 เพื่อซื้อขอยาเสพติด คั้นห้องพักพบกัญชาอัดแท่งหนัก 3 กก. กัญชาแห้งแบบ ปั้นบรรจุในขวดแก้วใส 3 ขวด และเมล็ดกัญชาบรรจุในถุงพลาสติกใส 4 ถุง จำนวน 161 เม็ด นายรังสรรค์รับสารภาพว่า ถ้ามีลูกค้าสั่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์ และเห็นข่าวมีการออกกฎหมายให้ครอบครองได้ จึงนึกว่าซื้อขายได้อย่างเสรีแล้ว</p>
<p>newtv.co.th mgronline.com nonthailand.com springnews.co.th สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p> <p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เว็บไซต์ ThaiPBS</p>	<p><b>สถานการณ์โรคหัดระบาดภาคใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคหัดในไทยใน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วย 4,402 ราย เสียชีวิต 18 ราย โดยในกลุ่มผู้เสียชีวิตมีผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 10 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ 8 ราย ภาคใต้พบผู้ป่วยสูงสุด โดยเฉพาะใน จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และมีกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ทั่วถึง ประกอบกับธรรมชาติของโรคหัดสามารถติดต่อได้ง่าย โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ แนะนำการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนและหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยถ้าพบว่ามีไข้สูง เริ่มมีอาการไอมากหรือหอบเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิทย์ ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 17 พ.ย. 2561 พบผู้ป่วยโรคหัด 2,560 ราย สูงสุดในจังหวัดยะลา 1,348 ราย รองลงมา ปัตตานี 741 ราย สงขลา 238 ราย และนราธิวาส 173 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 18 ราย เป็นยะลา 10 ราย ปัตตานี 7 ราย และสงขลา 1 ราย และยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ ส.ค.-14 พ.ย. มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ส่วนใหญ่อยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ในกลุ่มเด็กเล็กอายุระหว่าง 7 เดือน - 2 ปี 6 เดือน ส่วนใหญ่มีภาวะทุพโภชนาการทุกรายเข้ารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ปอดอักเสบ และอุจจาระร่วง มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนและบางรายอายุยังไม่ครบเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรุณ ประเสริฐสุข รอง ผอ.รพ.ปัตตานี กล่าวถึงสถานการณ์โรคหัดในพื้นที่ จ.ปัตตานี ตั้งแต่ก.ย. 2561 จนถึงขณะนี้ มีการระบาดทั้ง 12 อำเภอ ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 980 คน เสียชีวิต 10 คน โดยเฉพาะที่ อ.ยะรัง มีผู้ป่วยมากที่สุด ส่วนมากเป็นคนที่ติดเชื้อมาจาก จ.ยะลา สำหรับมาตรการณรงค์เชิงรุกด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหัดในเด็กอายุ 9 เดือน - 2 ปี ฉีดวัคซีนไปแล้วร้อยละ 80 แต่ยังมีบางส่วนไม่ยอมให้ฉีดวัคซีนเพราะเข้าใจว่าวัคซีนไม่ปลอดภัย ล่าสุด ผู้ป่วยที่รพ.ปัตตานีมีอาการสาหัสต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในห้องไอซียู 4 คน และมีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของแพทย์อีก 10 คน แนวโน้มผู้ป่วยเริ่มน้อยลง เนื่องจากวัคซีนสามารถควบคุมการระบาดได้ และเจ้าหน้าที่ยังดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>MGR Online prachatai.com isranews.org</p>	<p><b>ค่านปรับสถานะยาลอราทาติน</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เกษัชกรชำนาญการ รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึงกรณีย.เตรียมปรับลดสถานะควบคุมยาลอราทาติน (Loratadine) ซึ่งเป็นยาลดอาการแพ้ จากเดิมเป็นยาอันตรายที่ต้องจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกร มาเป็นยาบรรจสุเสรีที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามร้านขายยาทั่วไป ว่า ยาลอราทาตินเป็นยาอันตราย ที่ผ่านมามีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ รวมถึงการเกิดปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ได้มาก โดยข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออย. ปี 2561 พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาลอราทาตินมากถึง 501 เคส หากปรับลดสถานะเป็นยาบรรจสุเสรีฯ จะมีการใช้พร้าเพรื่อโดยไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะการรับประทานเพื่อลดน้ำมูก นอกจากนี้ ขนาดยาคือ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง แต่ประชาชนมักคุ้นชินกับการรับประทาน 4 เวลา หรือทุก 4-6 ชั่วโมง หรือรับประทานตามอาการ ซึ่งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยา อาทิ ง่วงซึม ปากแห้ง หากใช้ร่วมกับยาที่เกิดปฏิกิริยากันจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และที่น่ากังวลคือ การปรับลดสถานะจะทำให้ผู้ผลิตสามารถโฆษณาสรรพคุณของยาผ่านสื่อทั่วไปได้ ทำให้เกิดการใช้อย่างไม่สมเหตุสมผลมากขึ้น จึงขอคัดค้านการปรับลดสถานะยาลอราทาติน โดยที่ผ่านมา ออย.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในช่วงสั้น ๆ จากนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ จนล่าสุดทราบมาจากหนึ่งในคกก.ยาแห่งชาติว่า การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>siamrath.co.th matichon.co.th sanook.com mgronline.com springnews.co.th newtv.co.th tnamcot.com</p>	<p><b>ปรับลดสถานะยาผ่านมติดกก.แล้ว แต่อย.ยังไม่ได้ประกาศ</b></p> <p><b>โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "I-RD" มีการโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านเฟซบุ๊กชื่อ "Wipavadee Choopong" ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีการแสดงข้อความในทำนองช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ขอเตือนผู้ขายที่โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดเกินจริงผ่านสื่อทุกช่องทางถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ nationtv.tv khaosod.co.th springnews.co.th</p>	<p><b>พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุรสีห์ แห่งศรีสุวรรณ ผอ. โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครสูงเนิน จ.นครราชสีมา ได้เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก กรณีตบหน้านายปนิดา คชประภา พนักงานเสิร์ฟโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในห้องอาหารชั้น 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ โดยนายสุรสีห์ได้กล่าวขอโทษนายปนิดา และมอบเงินสินไหมให้ 4 หมื่นบาท ขณะที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้เปรียบเทียบปรับนายสุรสีห์ เป็นเงิน 1,000 บาท ในข้อหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจก่อนปล่อยตัวไป</p> <p>ด้าน น.ส.ศรณีย์ จุฬาสรีกุล รอง ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และทีมนิติกร กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางมาที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้กำลังใจนายปนิดา</p> <p>นพ.ชยพันธ์ สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าผู้บริหารโรงแรมมีมาตรการดีมากเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ ยืนยันว่าการแจ้งเตือนผู้มาใช้บริการไม่ให้สูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ต้อง และขอชื่นชมในพฤติกรรมของพนักงาน เพราะหากปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ เช่นกัน ทั้งนี้ หากแจ้งเตือนแล้วไม่ได้รับความร่วมมือ ให้แจ้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ หรือถ่ายรูปเป็นหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เอาผิดภายหลัง ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ขณะนี้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 3 ก.พ. 2562 โดยมีสถานที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.สถานที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน รพ. ฯลฯ จะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% และเพิ่มจากรั้ว ประตู หน้าต่างออกไปอีก 5 เมตร เพื่อแก้ปัญหาการสูบบุหรี่หน้าสถานที่ 2.กลุ่มที่บังคับว่าพื้นที่ภายในที่อยู่ในห้องปรับอากาศ ต้องปลอดบุหรี่ 100% เช่น ร้านอาหาร 3.บางพื้นที่ที่กำหนดให้สูบบุหรี่ได้ เช่น ท่าอากาศยาน หรือ สถาบันอุดมศึกษา สถานที่ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ อาจเปิดพื้นที่เฉพาะให้สูบได้ แต่ต้องเป็นนอกตัวอาคาร และไม่ใช้สถานที่แจ้งแจ้ง และ 4.ให้บางพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% เช่น ร้านอาหาร หมูกระทะ ที่เป็นลานกว้าง เป็นต้น</p>
<p>MGR Online</p>	<p><b>โครงการหมอชวนวิ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เป็นประธานในพิธีรับมอบคทาโครงการหมอชวนวิ่งพื้นที่กทม. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. โดยทีมผู้ดำเนินกิจกรรมจากสมุทรปราการจะส่งมอบคทาให้ทีมผู้ดำเนินกิจกรรม กทม. สะพานภูมิพล 1 เป็นจังหวัดสุดท้าย ก่อนจะสิ้นสุดที่สธ. เริ่มตั้งแต่ เวลา 07.30 น. ระยะทาง 51.1 กิโลเมตร</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p><b>ระบบการแพทย์ทางไกล</b></p> <p>-เสนอข่าว ก.ดิจิทัลฯ กำลังเดินหน้าโครงการต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยร่วมมือกับสธ. ผลักดันระบบการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) ซึ่งเฟส 1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังเดินหน้าเฟส 2 ต่อไป</p>

